

Số: 218 /TT-VP

Đồng Nai, ngày 16 tháng 02 năm 2023

V/v đăng ký thi đua năm 2023

Kính gửi:

- Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng);
- Khối trưởng Khối thi đua 3.

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật thi đua, khen thưởng năm 2013; Thông tư số 12/2019/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Căn cứ Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Căn cứ Hướng dẫn số 573/HD-BTĐKT ngày 17/6/2022 của Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh về việc tổ chức, hoạt động và bình xét thi đua các Cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Thanh tra tỉnh đăng ký thi đua năm 2023 với các nội dung sau:

I. ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2023

1. Nhiệm vụ chung

Căn cứ Chỉ thị, Kế hoạch của cấp trên về phong trào thi đua năm 2023 Thanh tra tỉnh Đồng Nai phát động phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả” cụ thể như sau:

1.1 Tiếp tục phổ biến, quán triệt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng như: Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 2100/CT-TTCT ngày 02/12/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021-2025); Thông tư số 28-TT/TU ngày 02/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình.

Xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt và tổ chức thi hành Luật Thi đua Khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 16/6/2022 (có hiệu lực ngày 01/01/2024) và các văn bản hướng dẫn thi hành theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.

1.2 Tiếp tục đổi mới công tác thi đua theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị: đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua; bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có chủ đề tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, chống hình thức. Thực hiện nghiêm việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Quan tâm, tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến được tuyên truyền, nêu gương, tạo sự lan tỏa trong cơ quan và ngành Thanh tra.

1.3 Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của công chức, người lao động nhất là trách nhiệm người đứng đầu, trong đó yêu cầu Chánh Thanh tra các sở, ban, ngành, Chánh Thanh tra các huyện, thành phố Long Khánh, Biên Hòa, Chánh Văn phòng, các Trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh:

- Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nghiêm Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm... đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác thường xuyên; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cấp ủy, lãnh đạo và trong toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên Thanh tra tỉnh góp phần xây dựng ngành, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu.

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành thanh tra; Quyết định số 1821-QĐ/BCS ngày 30/12/2011 của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ về 05 chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Ngành Thanh tra; Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải gương mẫu chấp hành, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, các biểu hiện tiêu cực, cục bộ, mất đoàn kết, quan liêu, cửa quyền, lợi dụng công vụ để vụ lợi; định kỳ kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và làm căn cứ để phân loại, bình xét thi đua - khen thưởng; chịu trách nhiệm về việc để nội bộ mất đoàn kết, công chức, người lao động vi phạm.

- Công chức, người lao động phải chấp hành nghiêm túc quy định về thời gian, giờ giấc làm việc; tuyệt đối không uống rượu, bia trong giờ hành chính, vào buổi trưa trong các ngày làm việc, đặc biệt là tại các nơi đang làm nhiệm vụ tiếp dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Ngoài ra, đối với công chức phải thực hiện quy định về mặc trang phục ngành, đeo thẻ công chức.

- Kịp thời phát hiện, biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến, đề xuất với cấp thẩm quyền có hình thức khen thưởng nhằm động viên, khích lệ, tạo động lực cho cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan, của ngành nỗ lực, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, của Ngành.

1.4 Thi đua đổi mới hình thức, phương pháp hoạt động thanh tra, áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thanh tra, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan trên các lĩnh vực hoạt động.

1.5 Tiếp tục hưởng ứng, triển khai các phong trào thi đua trọng tâm như Phong trào thi đua với chủ đề “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025; “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Đồng Nai hội nhập và phát triển; “Cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025”... Hoạt động thanh tra chú trọng thanh tra vào các chương trình, mục tiêu phục vụ xây dựng nông thôn mới nhằm ngăn ngừa, phát hiện các sai phạm trong quản lý, kiến nghị chấn chỉnh kịp thời với các cấp có thẩm quyền biện pháp khắc phục. Phối hợp với Hội Nông dân để giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến nông nghiệp, nông thôn để ổn định tình hình trật tự xã hội, phục vụ phát triển kinh tế nông thôn. Tích cực tham gia vào các phong trào do Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị phát động để ủng hộ người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa; ủng hộ đồng bào nơi gặp thiên tai, các gia đình chính sách,...

2. Nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể

2.1. Công tác thanh tra

- Bám sát kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh và tình hình thực tế để triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, đảm bảo tiến độ, chất lượng thanh tra; việc chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự theo đúng quy định. Việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương phát sinh nhiều vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, dư luận có

nhieu ý kiến. Phần đầu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch, các cuộc thanh tra diện rộng, đột xuất được giao.

- Năm 2023, Thanh tra tỉnh tiến hành 04 cuộc thanh tra theo Kế hoạch số 125/KH-TT ngày 14/11/2022 về công tác thanh tra năm 2023 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 22/11/2022. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh sẽ thực hiện thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của các cơ quan cấp trên (nếu có).

- Tăng cường công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra, nhất là việc xử lý cán bộ vi phạm và việc thu hồi tiền, tài sản, đất đai; kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách.

2.2 Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Giải quyết đơn thẩm quyền của Chánh thanh tra tỉnh và tham mưu giải quyết khi được giao đơn thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật; phần đầu đạt tỷ lệ trên 85% đối với vụ việc mới phát sinh; tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên 90%.

- Tiếp tục rà soát, tham mưu xử lý các vụ việc tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ.

+ Tích cực phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

+ Nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, gắn công tác kiểm tra với việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

2.3 Công tác phòng, chống tham nhũng

Triển khai và tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; những quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập, kiểm soát xung đột lợi ích, phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước, thanh tra phát hiện, xử lý tham nhũng... tập trung xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Tập trung thanh tra trách nhiệm các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện quy định về công khai, minh bạch trên các lĩnh vực (đặc biệt trong quy hoạch, sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư, tuyển dụng, bổ nhiệm,...); phát hiện, xử lý kịp thời nghiêm các vụ việc tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đề xảy ra tham nhũng và chuyển điều tra các vụ có dấu hiệu tội phạm tham nhũng.

Triển khai công tác kê khai, công khai TSTN và kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Thanh tra Chính phủ.

2.4 Thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện thể chế - xây dựng kiện toàn đội ngũ cán bộ thanh tra

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức hoạt động cơ quan theo hướng tinh gọn hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cơ quan ngày càng chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, rèn luyện trau dồi đạo đức công vụ gắn với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sẵn sàng phục vụ nhân dân.

- Tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức Thanh tra tỉnh.

II. ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA VÀ CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với cơ quan Thanh tra tỉnh (thành viên Khối Thi đua 3).

- Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ;
- Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh;
- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể các phòng và cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh

Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh đối với 01 tập thể phòng thuộc Thanh tra tỉnh;

Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc đối với 05 tập thể phòng thuộc Thanh tra tỉnh;

Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh đối với 02 cá nhân;

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với 02 tập thể phòng và 07 cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh.

3. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh đăng ký khen thưởng chuyên đề Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (nếu có).

Thanh tra tỉnh phấn đấu thực hiện đạt các nội dung đăng ký trên; Thanh tra tỉnh sẽ thường xuyên gửi báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thi đua - Khen thưởng và Khối trưởng Khối Thi đua 3 để biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BLĐ Thanh tra tỉnh;
- Các phòng thuộc Thanh tra tỉnh;
- Đăng trang TTĐT cơ quan TTT;
- Lưu VT, HS (TĐKT).

CHÁNH THANH TRA

Nguyễn Ngọc Thắng

